

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 16 ก.พ. 2561 หน้า 6 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

เปิดเสรี 'ก๊าซหุงต้ม' แต่ทำไมยังอึดุมราคา

• **ณัฐนิชา คอบสุวรรณ**
กรุงเทพธุรกิจ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 รัฐบาลประกาศเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หรือ ก๊าซหุงต้ม ทั้งระบบ โดยปลดล็อกการควบคุมราคาแอลพีจีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทั้งยกเลิกกำหนดราคาผลิตแอลพีจีจากในประเทศ เปิดเสรีให้รายใหม่เข้ามาแข่งขันนำเข้า ตลอดจนยกเลิกกำหนดราคาขายปลีกที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อต้องการลดภาระชดเชยนำเข้าแอลพีจีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงและ

ลดการอุดหนุนราคาขายปลีกโดยปล่อยให้ราคาแอลพีจีเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดโลก

ทว่า **ทันทีที่นโยบายเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจีมีผลบังคับใช้ ราคาแอลพีจีในตลาดโลกกลับปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี จากปกติราคาแอลพีจีเดือนส.ค. ของทุกปีเป็นขาลง เนื่องจากกลุ่มโอเปกลดกำลังผลิตน้ำมันและสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับรัสเซีย และเวเนซุเอลา**

เหตุการณ์ดังกล่าวผิดไปจากที่รัฐประเมินไว้ ทำให้การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 ยังจำเป็นต้อง **"ควักเงิน"** จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปชดเชยราคาขายปลีกแอลพีจี และชดเชยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2560 ที่แอลพีจีตลาดโลกเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของทุกปี

จนทำให้ในช่วงเดือนม.ค. 2561 **กองทุนฯ เข้าไปชดเชยราคาขายปลีกแอลพีจีเกือบ 7 บาทต่อกิโลกรัม** ขณะที่ราคาขายปลีกขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 21.15 บาทต่อกิโลกรัม โดยกองทุนฯ รับผิดชอบต่อราคาแอลพีจี ในช่วงเดือนพ.ย. 2560-ม.ค. 2561 **ราวเดือนละ 1,300 ล้านบาท** และเมื่อราคาแอลพีจีตลาดโลกช่วงปลายเดือนม.ค. 2561 เริ่มปรับลดลง การประชุม กบง. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 จึงเริ่มทยอยปรับลดการชดเชยลง

ล่าสุด มติ กบง. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ให้เรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ ในส่วนของ

“**เตรียมปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจีให้กับประชาชน หากราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดอีก**”
ศิริ จิระพงษ์พันธ์



บัญชีแอลพีจี 1.4126 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ เหลือจ่ายชดเชยอยู่ที่ 3.3754 บาทต่อกิโลกรัม

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เตรียมปรับลดราคาขายปลีกแอลพีจีให้กับประชาชนในครั้งถัดไป หากราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงอีก หลังจากที่ กบง. สามารถปรับลดอัตราเงินไหลออกจากกองทุนฯ เหลือราวเดือนละ 800 ล้านบาท จากเดิมไหลออกกว่า 1,200 ล้านบาท ทำให้กองทุนฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น

“สถานะกองทุนฯ ตอนนี้ บัญชีแอลพีจี มีเงินราว 2-3 พันล้านบาท ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะใช้ดูแลราคาแอลพีจีในช่วงปลายปีที่เป็นขาขึ้น ดังนั้น ในช่วงหน้าร้อนนี้ ก็มีโอกาสดูเห็นราคาแอลพีจีปรับลดลงต่อเนื่อง” **ศิริ** กล่าว

ชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า การเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจีของภาครัฐถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว แต่ยังมีหลายเงื่อนไขที่เป็น **"ข้อจำกัด"** ทางกฎหมาย และเป็นอุปสรรคต่อการเกิดผู้ค้าก๊าซรายใหม่ฯ เช่น การห้ามบรรจุก๊าซข้ามเบอร์นด์ ทำให้ผู้ค้ามาตรา 7 ไม่สามารถนำถังก๊าซไปบรรจุข้ามเบอร์นด์ได้

ซึ่งหากเป็นกลไกเสรีจริง ก็ควรต้องปลดล็อกเรื่องนี้ด้วย พร้อมกับวางมาตรการกำกับดูแลที่ดีพอ เพราะหากมีผู้ค้ารายใหม่ฯ

เข้ามาทำตลาดก๊าซหุงต้มมากขึ้น ก็เกิดการแข่งขันและทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากปัจจุบัน ตลาดแอลพีจีครัวเรือนมีเจ้าตลาดอยู่ 3 ราย 4 เบอร์นด์ คือ **ปตท. สยามแก๊สฯ ยูนิคแก๊ส และเวิลด์แก๊ส** ส่วนตลาดแอลพีจีภาคขนส่ง ยังแข่งขันรุนแรง เพราะธุรกิจยังอยู่ในช่วงขาลงตามทิศทางราคาน้ำมันที่ถูกลง

มณูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มองว่า การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีในระยะแรก ยังจำเป็นที่รัฐจะต้องใช้เงินกองทุนฯ เข้าไปดูแลผู้บริโภค เนื่องจากการเปิดเสรีในจังหวะที่ราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับสูงขึ้น ซึ่งหากลดการชดเชยลงทันทีจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นราว 7 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันรัฐพยายามทยอยลดการชดเชยลงแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และคาดว่าในไม่ช้านี้ ธุรกิจแอลพีจีจะเป็นกลไกเสรีอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีแอลพีจีในระยะแรกของภาครัฐนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก แต่ในส่วนของผู้บริโภคปลายทางยังไม่ได้ประโยชน์มากนัก เพราะกลไกแจ้งปรับราคาแอลพีจียังไม่สมบูรณ์ ซึ่งหากรัฐสามารถวางระบบปรับเปลี่ยนราคาแอลพีจีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ เช่นเดียวกับการแจ้งปรับราคาน้ำมัน ก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างแท้จริง